

ระเบียบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562  
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายธนัญชัย จันทร์แสนตอ	ประธานสภา อบต.	ธนัญชัย จันทร์แสนตอ	
2	นางสมนึก ไชยทิง	รองประธานสภา อบต.	สมนึก ไชยทิง	
3	นายเด็ด ศรีคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เด็ด ศรีคำ	
4	นายสุนทร มีชิน	สมาชิกสภา อบต.ม.2	สุนทร มีชิน	
5	นายธีรเกียรติ พะตัน	สมาชิกสภา อบต.ม.2	ธีรเกียรติ พะตัน	
6	นางเรณู ล้อสินคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.3	เรณู ล้อสินคำ	
7	นายเรืองเดช ระวังภัย	สมาชิกสภา อบต.ม.3	เรืองเดช ระวังภัย	
8	นางปราณีต ผมปั่น	สมาชิกสภา อบต.ม.4	ปราณีต ผมปั่น	
9	นายละเมียด ขวาขันธุ์	สมาชิกสภา อบต.ม.5	ละเมียด ขวาขันธุ์	
10	น.ส.เนื่อน้อง อองกุลนะ	สมาชิกสภา อบต.ม.5	เนื่อน้อง อองกุลนะ	
11	นายสุทธิ ตีคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.6	สุทธิ ตีคำ	
12	นายวงษ์เพชร ทาท่อย	สมาชิกสภา อบต.ม.6	วงษ์เพชร ทาท่อย	
13	นายภูพิธนรัฐ ตีภักตินันท์	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ภูพิธนรัฐ ตีภักตินันท์	
14	นางคล้าย มั่งดี	สมาชิกสภา อบต.ม.7	คล้าย มั่งดี	
15	นายเปรม ล้อสินคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.8	เปรม ล้อสินคำ	
16	นางคำแว่น ไชยโสภา	สมาชิกสภา อบต.ม.8	คำแว่น ไชยโสภา	
17	นางเฉลา เทพอินทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.9	เฉลา เทพอินทร์	
18	นายพรมมา ใจมูล	สมาชิกสภา อบต.ม.9	พรมมา ใจมูล	
19	นายนาวฤทธิ์ ทองย้อย	เลขานุการสภา อบต.	นาวฤทธิ์ ทองย้อย	

ผู้ขาดประชุม -

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายแบงค์ เนตรชั้นทอง	นายก อบต.	แบงค์ เนตรชั้นทอง	
2	นางชุตินันท์ ภูมิภาค	รองนายก อบต.	ชุตินันท์ ภูมิภาค	
3	นายปกาสิต พรหมมา	รองนายก อบต.	ปกาสิต พรหมมา	
4	นายสมบัติ มาท่ามา	เลขานุการนายก อบต.	สมบัติ มาท่ามา	
5	นางวาริณี เสาวภา	นักบริหารงานทั่วไป	วาริณี เสาวภา	
6	นางจันทรา เปี้ยจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	จันทรา เปี้ยจันทร์	
7	นางสาวปวีณา มินออน	พนักงานจ้างทั่วไป	ปวีณา มินออน	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภา อบต.

(นายนาเวท ทองย้อย)

- บัดนี้ ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายพร้อมแล้ว สำหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ก่อนที่จะดำเนินการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- ไม่มี

(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)

ที่ประชุม

- รับทราบ

### วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ประธานสภาฯ

- ตามที่ได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วให้แก่สมาชิกได้ตรวจสอบ (นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ) แล้วนั้น ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภา (นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)	- หากไม่มีท่านใดแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผมขอมติรับรองรายงาน การประชุม ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3	<b>กระทู้ถาม</b> - ไม่มี
วาระที่ 4	<b>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</b> - ไม่มี
วาระที่ 5	<b>เรื่องที่เสนอใหม่</b>
ประธานสภา (นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)	5.1 การพิจารณาอนุมัติตัดทอนงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนพาราเอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ้านนายเทียบ – บ้านนายสำเร็จ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกทรายขาวและ โครงการปรับปรุงถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายแดง – บ้านนายเบอะ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกทรายขาวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สำหรับรายละเอียด ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงครับ
นายก อบต.บ้านฝาย (นายแบงค์ เนตรขันทอง)	- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายจากบ้านนายแดง – บ้านนาย เบอะ ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ปูยางพารา เอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 987 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรธานี โดยผู้รับจ้างบริษัทชอกมลรัตน์ เป็น เงิน 311,000 บาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายเทียบ – บ้านนายสำเร็จ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 428 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ปูยางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,712 ตารางเมตร หมู่ที่ 8 บ้านโคกทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรธานี โดย ผู้รับจ้างบริษัทชอกมลรัตน์ เป็นเงิน 549,000 บาท นั้น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ช่างผู้ควบคุมงานได้ตรวจและควบคุมงานโครงการดังกล่าวฯ และตรวจสอบพบว่า

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายจากบ้านนายแดง – บ้านนายเบอะ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางพาราเอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 987 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายกำหนด ได้มีการรื้อกล้าทับพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1176 สายบ้านสวน ตำบลแสนตอ – บ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย เป็นระยะความกว้าง 3.5 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ ปูยางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร คิดตามราคากลางและประมาณราคา ค่างานทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 11,634.62 บาท จึงต้องให้มีการตัดทอนงานจ้างตามโครงการฯดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้งานปัจจุบัน โดยตัดทอนงานจากเดิมขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ปูยางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 987 ตารางเมตร เป็นขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ปูยางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายเทียบ – บ้านนายสำเร็จ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 428 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,712 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายกำหนด ได้มีการรื้อกล้าทับพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1176 สายบ้านสวน ตำบลแสนตอ – บ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย เป็นระยะความกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ปูยางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร คิดตามราคากลางและประมาณราคา ค่างานทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 10,595.33 บาท จึงต้องให้มีการตัดทอนงานจ้างตามโครงการฯดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้งานปัจจุบัน โดยตัดทอนงานจากเดิมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 428 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ปูยางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,712 ตารางเมตร เป็นขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ปูยางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

- (1) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงาน  
จ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดใน  
สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้  
ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ  
ละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้  
หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้  
รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับ  
พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ  
ข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที  
ผมขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายพิจารณาอนุมัติตัดทอน  
งานจ้างตามโครงการฯ ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดระเบียบ ข้อกำหนดฯ ขอ  
เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงครับ

ปลัด อบต. บ้านฝาย - เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
(นายนาวฤทธิ ทองย้อย) ตำบลทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและผู้เข้าร่วมการประชุม  
ทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้ยื่นญัตติการตัด  
ทอนงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้าน  
โคกทรายขาว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายจากบ้านนายแดง  
- บ้านนายเบอะ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่ปูยางพาราเอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 987 ตารางเมตร พร้อม  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน  
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายกำหนด  
ได้มีการรื้อล้างพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1176 สายบ้านสวน ตำบล  
แสนตอ - บ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย เป็นระยะความกว้าง 3.5 เมตร ยาว 10  
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ปูยางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 35  
ตารางเมตร คิดตามราคากลางและประมาณราคา ค่างานทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน  
11,634.62 บาท จึงต้องให้มีการตัดทอนงานจ้างตามโครงการฯดังกล่าว เพื่อให้  
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้งานปัจจุบัน โดยตัดทอนงานจากเดิมขนาดกว้าง  
3.5 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ปูยางพารา

แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 987 ตารางเมตร เป็นขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 272 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ปูยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 952 ตารางเมตร

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายเทียบ - บ้านนายสำเร็จ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 428 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ปูยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,712 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายกำหนด ได้มีการรื้อล้างทับพื้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1176 สายบ้านสวน ตำบลแสนตอ - บ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย เป็นระยะความกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ปูยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 32 ตารางเมตร คิดตามราคากลางและประมาณราคาค่างานทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 10,595.33 บาท จึงต้องให้มีการตัดทอนงานจ้างตามโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การใช้งานปัจจุบัน โดยตัดทอนงานจากเดิมขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 428 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ปูยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,712 ตารางเมตร เป็นขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ปูยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร

ซึ่งทำให้ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 และข้อ 32

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ 32 ภายใต้บังคับ ข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับและประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวันสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

ผมขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบและพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ครับตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและปลัดองค์การบริหารส่วน  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ) ตำบลบ้านฝายได้นำเรียนชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องตัดทอนงานบ้าง  
ไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดสงสัยรายละเอียดอันใดหรือไม่ครับ เชิญครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยอันใดแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาอนุมัติตัดทอน  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ) งานบ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม - อนุมัติให้ตัดทอนงานบ้างโครงการดังกล่าวข้างต้นด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ) งดออกเสียง 1 เสียง

## วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ - ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือว่าจะสอบถามเรื่องอันใด  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ) ก็ขอเรียนเชิญครับ

ปลัด อบต. บ้านฝาย - สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นคาดว่าจะประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้น  
(นายนาวฤทธิ์ ทองย้อย) ไปนะครับ อาจจะเลือก อบจ., เทศบาล และ อบต. ซึ่งการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นกับ  
สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น สำหรับ อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่นจะเหลือหมู่บ้านละ 1 คน  
ก็ขอให้ทุกท่านที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายให้ชัดเจนนะครับ  
ก็ขอแนะนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามในประเด็นอื่นอีกหรือไม่ครับ  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ - ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแนะใด ๆ แล้ว การประชุมก็ดำเนินมาครบ  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ) ทุกวาระ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย คณะผู้บริหาร  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม - เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ นาวฤทธิ์ ทองย้อย ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นายนาวฤทธิ์ ทองย้อย)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

ลงชื่อ *พรมมา ใจมูล* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายพรมมา ใจมูล)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 9

ลงชื่อ *เรืองเดช ระวังภัย* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายเรืองเดช ระวังภัย)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 3

ลงชื่อ *สุทธิ ตีคำ* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุทธิ ตีคำ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 6

ลงชื่อ *ธนัญชัย จันทร์แสนตอ* ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนตอ)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย